



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๕

ที่ สธ.๐๒๐๘.๑๐/ว ๕๙๕ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ) ระดับสูง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) ระดับสูง สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โดยที่ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรณีการเลื่อนจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และการแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งกล่าวไว้โดยสรุปว่า เมื่อมีตำแหน่งว่างให้กระทรวงกำหนดให้กรมเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๑ หรือ ๒ ชื่อ ต่อ ๑ ตำแหน่ง และกำหนดระยะเวลาให้กรมในสังกัดเสนอรายชื่อไม่เกินจำนวนที่กระทรวงกำหนด หากกรมใดไม่ประสงค์จะส่งรายชื่อให้แจ้งกระทรวงทราบพร้อมระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้กรมเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งจำนวน ๑ ชื่อ ต่อ ๑ ตำแหน่งว่าง ในครั้งนี้ ขอให้กรมเสนอรายชื่อข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน ๑ ชื่อ ต่อ ๑ ตำแหน่ง ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งข้อมูลข้าราชการ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ สำเนา ก.พ. ๗ หลักฐานต่าง ๆ จำนวน ๗ ชุด ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดคณสมัติผู้สมัคร แบบแสดงความจำนงเข้ารับการศึกษา และแบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลยสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๕/ว ๕๑๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ที่ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข